

Số: /BC-UBND

Đắk Kôi, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Thanh tra huyện.

Thực hiện công văn số 155/TTr, ngày 01/11/2023 của Thanh tra Huyện Kon Rẫy về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

UBND xã báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

- Xác định việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Trong thời gian qua, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và thuộc trách nhiệm chính của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương; trong đó tập trung thực hiện tốt việc triển khai các quy định của pháp luật, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng các cấp, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện và của Đảng ủy về các vấn đề liên quan đến việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên địa bàn xã.

- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì chế độ trực tiếp công dân theo quy định; chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị để nắm tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người gây mất trật tự, trị an; chấn chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, qua đó bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Công tác tiếp công dân:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND và Chủ tịch UBND xã đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy

định¹. Đặc biệt, đã dành thời gian hợp lý để trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đáp ứng nguyện vọng của công dân.

- Trong năm 2023 không có lượt công dân nào đến phản ánh kiến nghị.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư: Tính đến thời điểm báo cáo trên địa bàn xã Đăk Kôi không có đơn kiến nghị (*số liệu tính từ 15/12/2022 đến ngày 31/10/2023*).

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

- Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; chỉ đạo tập trung rà soát, kiểm tra giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phát sinh, không để xảy ra tình trạng đơn thư gửi vượt cấp, tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân; thực hiện tốt công tác trực, tiếp công dân định kỳ, đột xuất.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm, từng quý trong năm², trong đó lồng ghép các nội dung liên quan đến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định khác có liên quan bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên loa truyền thanh không dây, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, thông qua các cuộc họp tuyên truyền tại các thôn, làng..., qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được quan tâm tích cực, thường xuyên và quyết liệt hơn. Đã duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ, Thường trực Đảng ủy, HĐND và Lãnh đạo UBND xã luôn quan

¹ Thông báo số 01/TB- UBND ngày 03/01/2023 về lịch tiếp công dân tháng 1 năm 2023; thông báo số 03/TB- UBND ngày 30/01/2023 về lịch tiếp công tháng 2; thông báo số 08/TB-UBND ngày 28/02/2023 về lịch tiếp công tháng 3 ; thông báo số 11/TB-UBND ngày 28/3/2023 về lịch tiếp công tháng 4; thông báo số 25/TB-UBND ngày 28/4/2023 về lịch tiếp công tháng 5; thông báo số 28/TB-UBND ngày 21/5/2023 về lịch tiếp công tháng 6; thông báo số 28/TB-UBND ngày 27/6/2023 về lịch tiếp công tháng 7; thông báo số 31/TB-UBND ngày 28/7/2023 về lịch tiếp công tháng 8/2023; Thông báo số 36/TB-UBND, ngày 29/8/2023 về lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023; Thông báo số 40/TB-UBND, ngày 28/9/2023 về lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023; Thông báo số 43/TB-UBND, ngày 31/10/2023 về lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023

² Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 16/1/2023 của UBND xã về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý I /2023 trên địa bàn xã. Kế hoạch số 70a/KH-UBND, ngày 26/5/2023 của UBND xã về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý II /2023 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 31/7/2023 của UBND xã về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2023 trên địa bàn xã.

tâm, dành nhiều thời gian lắng nghe và nỗ lực trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, qua đó đã hạn chế, ngăn ngừa được khiếu kiện vượt cấp, giữ ổn định chính trị, trật tự xã hội địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã.

Bộ phận Tiếp công dân của xã cũng đã tích cực tham mưu cho UBND xã trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đã đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao. Tình hình đơn thư phát sinh đã được lãnh đạo xã quan tâm, chủ động giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở; hiệu quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngày được nâng cao; đơn thư được giải quyết kịp thời, nhanh chóng và khách quan, theo trình tự và đúng thẩm quyền, hạn chế được đơn thư vượt cấp, không có tình trạng khiếu kiện kéo dài, phức tạp, đông người. Đây là tín hiệu cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân và hiệu quả giải quyết đơn thư của các cấp, các ngành, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số hạn chế như: Do điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nên việc bố trí phòng tiếp công dân còn sử dụng chung với hội trường họp, vì vậy đôi lúc gây khó khăn cho người dân đến để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình. Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng hiệu quả mang lại chưa cao; nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ về quyền khiếu nại, quyền tố cáo của mình và được thực hiện quyền này ở đâu và cơ quan nào giải quyết.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2024

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các chủ trương, chính sách mới được ban hành, thay thế, sửa đổi bổ sung đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành đúng quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

2. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân xã để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

4. Tăng cường hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với người dân, đồng thời chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở.

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời và đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND Đắk Kôl./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

A Câu